

พาวเวอร์ฟูล ครีเอชั่น สุดยอดธุรกิจครบวงจร ด้าน การตลาด ประชาสัมพันธ์ และการฝึกอบรม



บริษัท พาวเวอร์ฟูล ครีเอชั่น จำกัด (POWERFUL CREATION CO.,LTD.) ชูแนวทางธุรกิจครบวงจร พร้อมให้บริการลูกค้าเพื่อให้ได้รับความพอใจหลากหลายความต้องการ โดยมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การตลาด การประชาสัมพันธ์ และการฝึกอบรม โดยนำทั้ง 3 ส่วนมาควบรวมเป็นบริการครบวงจร ทำให้ทุกส่วนสามารถสอดประสานกันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถแยกประเภทบริการตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของผู้รับบริการเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมสนับสนุนลูกค้าให้ได้รับผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

รายละเอียดการบริการของบริษัท พาวเวอร์ฟูล ครีเอชั่น จำกัด มีดังนี้ ด้านการตลาด มีบริการแนะนำและดำเนินการขยายช่องทางการตลาดที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจลูกค้า และช่วยเพิ่มยอดขาย เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มตลาด, การทำการตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) ฯลฯ ในด้านการประชาสัมพันธ์ ให้บริการในการวิเคราะห์วางแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ที่ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายธุรกิจของผู้รับบริการ ทั้งช่องทางสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ที่มีความหลากหลายในปัจจุบัน อีกทั้งให้บริการ จัดงานแถลงข่าว จัดงานสัมมนาผู้บริหาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการไปยังสื่อมวลชนต่างๆ รวมถึงบริการด้านมีเดีย หรือการผลิตสื่อ ผลิตภัณฑ์วี-วิทยุ สปอท โดยให้บริการด้านจัดทำรายการที่มีส่วนช่วยให้สร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน และเพิ่มยอดขายทางธุรกิจให้กับผู้รับบริการ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการแข่งขันภาคธุรกิจ SME ในราคาย่อมเยาร อีกด้วย ในด้านการเทรนนิ่งหรือจัดหลักสูตรฝึกอบรม บริษัทพาวเวอร์ฟูล ครีเอชั่น จำกัด มีหลักสูตรที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของผู้รับบริการ ทั้งรูปแบบ In-house Training, Public Training หรือ Team Building (Walk Rally) โดยช่วยออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับนโยบายขององค์กรลูกค้า โดยมีรูปแบบที่สร้างสรรค์ น่าสนใจ ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมากขึ้น การันตีคุณภาพด้วยเครือข่ายวิทยากรผู้มากด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในแขนงต่างๆ

บริษัท พาวเวอร์ฟูล ครีเอชั่น จำกัด มีความพร้อมให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าที่หลากหลาย ให้ได้รับประโยชน์ทั้งการส่งเสริมภาพลักษณ์และผลลัพธ์ที่ดี ด้วยการเป็นที่ปรึกษาครบวงจร ทั้งด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์และการฝึกอบรม พร้อมตอบโจทย์ทางธุรกิจให้กับลูกค้า ตลอดจนบริการฝึกอบรม ที่มีส่วนช่วยพัฒนาบุคลากรที่เป็นคนสำคัญขององค์กรอีกด้วย

สนใจเข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.powerfulcreation.net, www.facebook.com/powerful2016 สอบถาม

รายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติม ติดต่อ บริษัท พาวเวอร์ฟูล ครีเอชั่น จำกัด โทร. 092-426-5494